

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Thái Bình 1, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu nhà máy thông báo đến các bộ phận liên quan, trong đó có khu vực tàu chở than đang neo đậu chờ nhập hàng vào kho phải có phương án ứng phó với bão. Đồng chí cũng lưu ý Nhà máy cần kiểm tra, rà soát, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và máy móc nhằm không bị gián đoạn trong hoạt động vận chuyển.

Kiểm tra khu vực neo đậu tàu thuyền khu Vinh Trà, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng và các địa phương trong huyện tiếp tục triển khai phương án kêu gọi phương tiện, người lao động đang làm ăn trên biển vào nơi tránh trú an toàn, bảo đảm an toàn hệ thống đê, kè, nhất là các khu vực xung yếu theo phương châm “4 tại chỗ”. Chủ động chằng chống, bảo vệ nhà cửa, các công trình nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Duy trì lực lượng thường trực cứu hộ, cứu nạn để xử lý, ứng cứu và khắc phục hậu quả do bão gây ra khi có yêu cầu...

● Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 2 tại huyện Tiên Hải. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh.

Huyện Tiên Hải có 568 tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản với 1.230 lao động; có trên 1.700 lao động nuôi trồng thủy hải sản, 229 hộ dân đang sinh sống và tham gia các hoạt động khác ngoài đê biển.

Tại các nơi kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Tiên Hải tiếp tục rà soát, kêu gọi 100% phương tiện vào nơi tránh trú bão, neo đậu an toàn trước 17 giờ ngày 3/7. Kiên quyết kêu gọi lao động tại các chòi nuôi ngao, các vùng đầm vào bờ. Tại các điểm du lịch có khách tham quan, các hộ kinh doanh du lịch và các hộ dân ngoài bãi, ven đê, ven sông phải di dời toàn bộ người và tài sản; có phương án hỗ trợ, sơ tán những hộ có nhà xuống cấp, già cỗi, neo đơn. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tiên Hải phân công trách nhiệm cho các thành viên, thường trực tại vị trí được phân công, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu đê, kè, cống để chỉ đạo xử lý các tình huống có thể xảy ra.

● Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 2 tại huyện Quỳnh Chú.

Sau khi kiểm tra công tác vận hành bơm tiêu tại trạm bơm Cao Nội và trạm bơm Quỳnh Hoa, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh lưu ý huyện Quỳnh Phụ tập trung chỉ đạo các địa phương và lực lượng chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động theo phương châm “4 tại chỗ”, tổ chức ứng trực theo quy định, thực hiện nghiêm các công điện của tỉnh và huyện. Đối với các hộ nuôi trồng thủy sản ngoài bãi tại các xã An Ninh, An Cấu, An Thanh, An Mỹ cùng 337 lồng cá tập trung trên sông Luộc tại các xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoàng, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các chủ hộ sau khi chằng giữ nhà cửa, lồng bè phải khẩn trương di dời đến vị trí an toàn, tuyệt đối không để người già, phụ nữ và trẻ em ở lại khu vực nguy hiểm.

Các địa phương chủ động tiêu nước nội đồng và giải phóng dòng chảy trên các trục sông do huyện quản lý; phân công người túc trực, canh coi, bơm tiêu kịp thời tại các trạm bơm trọng điểm; có phương án khoanh vùng, bơm tiêu ứng cục bộ bảo vệ diện tích lúa mùa mới cấy và hoa màu. Sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn công trình đê, kè, cống xung yếu, đặc biệt là các công trình đang thi công trên sông. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, kiểm tra, rà soát, đôn đốc việc cắt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, trạm xá... Duy trì lực lượng thường trực cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý, ứng cứu và khắc phục hậu quả do bão số 2 gây ra khi có yêu cầu, không để xảy ra thiệt hại về người, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.

● Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng

ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 2 tại huyện Đông Hưng.

Sau khi kiểm tra công tác phòng, chống bão tại trạm bơm Hậu Thượng, vùng trồng cây màu xã Bạch Đằng, cảnh đồng xã Hồng Giang, tuyến đê chạy qua xã Đông Phú, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, chủ sở, trường học, bệnh viện... có động chằng chống nhà cửa, cây cối, kho tàng, nhất là mái tôn để phòng khi bão vào. Các xã, thị trấn tập trung kiểm tra nhà cửa của các hộ dân, đặc biệt ưu tiên các gia đình chính sách, người già neo đơn, có phương án sơ tán những gia đình ở trong những ngôi nhà xuống cấp, không bảo đảm an toàn; phân công người phụ trách kiểm tra lại hệ thống đường điện, phát quang cây cối, khơi thông cống rãnh trong các thôn làng. Đối với khu vực ngoài đê, tập trung vào việc khơi thông kênh mương để tiêu thoát nước kịp thời, làm nông mật ruộng, làm cạn lòng sông, chủ động các phương án chống úng. Kiểm tra các cống dưới đê, chủ động phát hiện các ẩn họa để xử lý kịp thời. Khẩn trương thu hoạch các loại cây trồng ngoài bãi và rau màu đến kỳ thu hoạch, nếu chưa đến kỳ thu hoạch thì có phương án để bảo vệ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

● Đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 2 tại huyện Kiến Xương.

Sau khi kiểm tra cống Tân Lập, cống Tân Ấp, khu vực nuôi cá lồng xã Vũ Bình và trạm bơm Lịch Bài, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị sẵn sàng các phương án bảo vệ các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu, đặc biệt là các công trình đang thi công; chuẩn bị phương tiện, vật tư, nhân lực xử lý các tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”; lưu ý những vị trí chống tràn đê của sông. Kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên sông, trên biển khẩn trương về nơi tránh trú an toàn, bố trí, sắp xếp tàu thuyền tại nơi neo đậu, bảo đảm không để vỡ, chìm tàu, không để người ở lại trên tàu. Rà soát chi tiết các hộ dân đang sinh sống trong nhà tạm, công trình không chắc chắn và có kế hoạch chi tiết sơ tán đến nơi an toàn; không để người dân đánh bắt thủy sản trên sông, hồ và ở lại chòi, lán vùng nuôi trồng thủy sản. Chủ động tiêu nước nội đồng và giải phóng dòng chảy trên các trục sông; kịp thời bơm tiêu ứng cục bộ bảo vệ diện tích lúa mùa mới cấy và hoa màu. Sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm ven sông, nuôi trồng đánh bắt thủy sản. Hướng dẫn người dân chằng giữ lồng, bè bảo đảm an toàn. Thiết lập và duy trì hệ thống thông tin liên lạc tìm kiếm cứu nạn để có biện pháp ứng phó kịp thời với bão.

● Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 2 tại huyện Vũ Thư.

Đến lễ thành ngày 1/7, Vũ Thư đã gieo cấy được khoảng 6.000ha lúa mùa, khoảng 1.600ha cây màu. Toàn huyện có 12.169 hộ dân với 44.168 nhân khẩu sinh sống ngoài đê chính, 1.232 hộ dân với 2.213 nhân khẩu sinh sống trong nhà yếu không bảo đảm khả năng chống bão. Ngoài ra, Vũ Thư còn có 72 lồng cá tại các xã Vũ Văn, Vũ Đoài, Hồng Phong và gần 1.500ha đầm ao nuôi trồng thủy sản.

Sau khi kiểm tra mô hình nuôi cá lồng trên sông của gia đình ông Phạm Đình Chiểu (thôn 2, xã Vũ Đoài) với tổng số 32 lồng cá, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu gia đình có phương án chằng giữ lồng bè nuôi cá trên sông để bảo đảm an toàn đồng thời chủ động thu vớt các vật cản, bèo bọng tua sự thông thoáng cho dòng sông. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đến kiểm tra công tác tiêu úng tại trạm bơm Nguyễn Tiên Đoài (xã Nguyễn Xá), trạm bơm Phú Sa (xã Tự Tân), cống Ngô Xá (xã Nguyễn Xá) và cống Tân Đệ (xã Tân Lập). Ghi nhận sự chủ động trong công tác phòng, chống bão số 2, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cán bộ, công nhân viên các trạm bơm và các công cán chủ động thu vớt bèo bọng, vật cản; đồng thời, thực hiện nghiêm việc túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng phương án vận hành tiêu úng khi có yêu cầu. Đối với huyện Vũ

Thư, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm các công điện chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 2 của tỉnh; nắm chắc tình hình địa bàn, đặc biệt là các khu vực xung yếu, các vị trí ứng lự, các hộ dân ngoài khu vực đê và các khu vực nuôi cá lồng; tập trung chỉ đạo các bộ phận và các xã, thị trấn tăng cường lực lượng ứng trực theo quy định; phân vai rõ trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống bão số 2 theo phương châm “4 tại chỗ”; có phương án xử lý khẩn cấp khi bão, lũ xảy ra; đồng thời, để xuất kịp thời các vật tư, phương tiện cần thiết phục vụ cho công tác phòng, chống bão.

● Theo báo cáo của Bộ CHQS tỉnh, ngay từ sáng ngày 3/7, đơn vị đã có công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; đồng thời, duy trì 100% quân số túc chiếu ngày 3/7. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 2, kiểm tra, rà soát các phương án, bổ sung kế hoạch phòng, chống lũ, bão, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cơ động, khắc phục, xử lý các tình huống. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh tham mưu Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó khi bão số 2 đi vào đất liền.

● Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về việc chủ động thực hiện công tác phòng, chống bão số 2, ngay trong sáng ngày 3/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BDBP) tỉnh đã tổ chức cuộc họp triển khai phương án ứng phó với bão. Theo đó, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn, hải đội phối hợp chặt chẽ với hai huyện ven biển Thái Thụy và Tiên Hải tuyên truyền, kêu gọi ngư dân, tàu thuyền đang hoạt động trên biển về nơi neo đậu an toàn. Thực hiện nghiêm lệnh cấm biển từ 8 giờ sáng ngày 3/7. Cơ quan Bộ Chỉ huy, các đơn vị có sở duy trì trực 100% quân số, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, vật chất khi có yêu cầu. Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh cũng phân công các đồng chí lãnh đạo, trưởng, phó các phòng, ban của đơn vị về các đơn vị có sở, địa bàn ven biển để trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 2.

Tính đến 16 giờ ngày 3/7, toàn tỉnh đã có 1.213 phương tiện/3.281 lao động vào nơi tránh trú bão an toàn tại các khu neo đậu tàu thuyền trong tỉnh. Số phương tiện của ngư dân Thái Bình neo đậu ở các tỉnh ngoài là 61 phương tiện/341 lao động, còn 5 phương tiện/21 lao động đang vào bờ. Trong đó, tất cả đê đầu đã liên lạc được với gia đình và không có phương tiện hoạt động trong vùng nguy hiểm. Ngoài ra, 3.946 lao động/4.034 lao động tại các chòi nuôi trồng thủy sản đã vào bờ an toàn, còn 88 lao động đang vào bờ...

● Để ứng phó với bão số 2, Công an tỉnh đã thành lập trung tâm chỉ huy trực 24/24 giờ, theo dõi, cập nhật thường xuyên thông tin về tình hình bão, kịp thời thông báo, cảnh báo, báo động và đề xuất xử lý các tình huống phức tạp, các sự cố xảy ra đồng thời điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu trong trường hợp khẩn cấp.

Từ chiều ngày 3/7, Công an tỉnh đã trực chiến theo quy định, trong đó huy động lực lượng cảnh sát cơ động với trên 50 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ khi có yêu cầu. Tăng cường quân số cho lực lượng cảnh sát giao thông, các huyện ven biển Thái Thụy và Tiên Hải. Phòng Cảnh sát giao thông huy động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện như xe cẩu, cửa điện để giải tỏa giao thông để phòng khi bão vào làm đổ cây cối gây ách tắc giao thông; tăng cường thu thập tin tức trên các tuyến sông, nghiêm cấm các đò ngang hoạt động trước khi bão vào, cấm tàu thuyền neo đậu tại các cửa sông và khu vực cầu cống. Các đơn vị và công an các huyện, thành phố đã bố trí các tổ thường trực tại các điểm xung yếu, bố trí xe chở quân, xe tải, xe bán tải phục vụ đi dân, xe cứu thương, xe cứu hộ. Hiện tại, công an các huyện, thành phố đã bố trí đủ lực lượng, phương tiện, hải phương án cụ thể cho công tác báo đảm an ninh trật tự, tổ chức đi dân tại những vùng nguy hiểm trước khi bão vào.

● Để chủ động ứng phó với bão số 2, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Giao Thủy tải yêu cầu các đơn vị trực thường sẵn sàng lực lượng, thiết bị, vật tư phục vụ công tác ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh điều

động. Các đơn vị quản lý đường bộ tập trung бат lê, khơi thông cống rãnh để phát huy chức năng thoát nước nhằm chống lũ hồng lệ, mặt đường do bị ngập nước. Các doanh nghiệp vận tải được giao nhiệm vụ sẵn sàng phương tiện, nhiên liệu và người điều khiển phương tiện phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của cấp trên.

● Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã triển khai các biện pháp phòng, chống bão số 2 theo phương châm “4 tại chỗ” tới Trung tâm Dịch vụ khu công nghiệp, các công ty kinh doanh hạ tầng, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra; chủ động di chuyển tài liệu, tài sản, hàng hóa, các trang thiết bị để bị hư hỏng lên các địa điểm không bị ngập lụt và không thấm nước. Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến bão số 2 trên các phương tiện thông tin đại chúng; tu kiểm tra, rà soát, bổ sung vật tư, thiết bị, phương tiện và chuẩn bị lực lượng để sẵn sàng ứng phó.

● Trước diễn biến của bão số 2, Công ty Điện lực Thái Bình đã chủ động chỉ đạo điện lực các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra các đường dây và trạm biến áp; phát quang hành lang tuyến để phát hiện và kịp thời xử lý các khiếm khuyết, thiết bị nhằm ngăn ngừa sự cố khi bão đổ bộ vào đất liền. Yêu cầu các đơn vị thường xuyên theo dõi sát diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin, truyền thông. Căn cứ tình hình thực tế của bão số 2 để tổ chức trực phòng, chống thiên tai 24/24 giờ; xử lý kịp thời các tình huống, bảo đảm cung cấp điện các đường truyền dẫn. Lập phương án cấp điện cho các trạm bơm tiêu ứng khi có mưa lớn xảy ra. Chuẩn bị sẵn sàng về vật tư, thiết bị dự phòng, phương tiện, nhân lực để chủ động, nhanh chóng khắc phục khi có sự cố về lưới điện, có phương án cấp điện cho các phụ tải quan trọng như Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cơ quan truyền thông, trạm bơm tiêu úng, bệnh viện...

● Hiện nay, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh hơn 14.500ha; trong đó, diện tích nuôi thủy sản nước mặn 3.100ha, nước lợ hơn 2.853ha, nước ngọt 8.561ha. Ngoài ra, người dân các huyện còn nuôi 576 lồng cá trên sông với tổng thể tích 63.183m³.

Để chủ động ứng phó với bão số 2 đối với vùng nuôi nước lợ, người dân cần kiểm tra, gia cố lại bờ ao, tránh để sạt, lở bờ ao gây thất thoát đối tượng nuôi, rải vôi xung quanh bờ phòng nước tràn phèn xuống ao làm biến động độ pH trong ao nuôi.

Đối với các vùng nuôi nước ngọt cần kiểm tra, tu bổ bờ ao chắc chắn, phát quang cành cây xung quanh bờ để tránh lá rơi xuống ao gây ô nhiễm ao nuôi; tái trồng xả tràn đất lưới chắn hình chữ V để tăng diện tích thoát nước nhằm tránh cá thoát ra ngoài khi có mưa lớn xảy ra; tháo bớt nước trong ao, chuẩn bị đấng chắn, dụng cụ cọc tre gia cố, sửa chữa hệ thống bè, cống, có lưới chắn phòng nước tràn bờ gây thất thoát thủy sản nuôi khi mưa to, gió lớn; rải vôi xung quanh bờ ao nuôi.

Đối với các hộ nuôi cá lồng trên sông cần kiểm tra lồng bè, gia cố lại lưới lồng, hệ thống dây neo, phao lồng, gia cố tấm chắn phía đầu lồng nuôi để hạn chế tốc độ dòng chảy. Đối với người nuôi trồng thủy sản tuyệt đối không ở lại chòi canh, lồng bè nuôi khi bão vào, sơ tán các dụng cụ, thiết bị, vật tư, thức ăn của các đối tượng thủy sản.

● Để chủ động ứng phó với bão số 2, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Bình đã chỉ đạo các xã, phường, các phòng, đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình, diễn biến của bão; tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức với cấp độ cao trên hệ thống truyền thanh từ thành phố đến phường, xã, thôn, tổ dân phố kết hợp với tuyên truyền lưu động. Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống bão theo phương châm “4 tại chỗ”; trong đó, chủ trọng bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình đê biển, nhất là các trọng điểm đê, kè xung yếu.

Rà soát nhà yếu trong khu vực dân cư, sơ tán nhân dân ở những nơi không an toàn như nhà tạm, nhà tầng xuống cấp đến nơi an toàn. Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

● Qua rà soát, huyện Tiên Hải hiện có 568 tàu thuyền với 1.230 lao động đánh bắt thủy hải sản; 928 hộ nuôi ngao, 1.060 chòi canh

ngao, 358 nhà yếu với 757 người và 229 hộ dân sống ngoài đê biển... Để chủ động phòng, chống bão số 2, huyện đã chỉ đạo các địa phương tổ chức rà soát tàu thuyền trên địa bàn, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển vào nơi tránh trú bão an toàn. Kiểm tra toàn bộ hệ thống đê sông, đê biển, các trọng điểm xung yếu trên hai tuyến đê số 5 và số 6, hệ thống phai các cống dưới đê. Yêu cầu các xã ven biển tuyên truyền đến các chủ hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện nghiêm không để các lao động ở lại trong coi tại các chòi canh ngao, đầm nuôi trồng thủy hải sản trước khi bão gây ảnh hưởng vào khu vực.

Tính đến 9 giờ ngày 3/7, toàn bộ số phương tiện tàu thuyền của huyện Tiên Hải đã vào neo đậu, trong đó có 39 phương tiện với 91 lao động đang hoạt động ở tỉnh ngoài đã vào vị trí neo đậu an toàn tại Hải Phòng, Nam Định.

● Huyện Thái Thụy nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ 8 giờ ngày 3/7 đồng thời tiếp tục kêu gọi tàu thuyền còn hoạt động trên biển, trên sông khẩn trương về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm nhằm tránh bão số 2.

Hiện nay, các địa phương trong huyện đang tích cực tuyên truyền, kêu gọi, di dời toàn bộ số lao động ở các chòi ngao, đầm nuôi trồng thủy sản, các hộ sinh sống ven sông, ven biển ở các nhà xung yếu và các ngư dân trên tàu thuyền đã neo đậu vào nơi an toàn, hoàn thành trước 16 giờ ngày 3/7. Đồng thời, chủ động tiêu thoát nước hệ thống đê phòng mưa lớn gây ngập úng lúa, hoa màu.

● Huyện Kiến Xương có 174 tàu thuyền, tất cả các phương tiện đều liên lạc được với gia đình, không có phương tiện neo hoạt động trong vùng nguy hiểm. Toàn huyện có 195ha nuôi trồng thủy sản, 13 lồng bè trên sông, 1.961 hộ với 6.230 người sinh sống ngoài đê chính, 2.430 hộ với trên 3.925 người sinh sống trong nhà yếu. Đến ngày 2/7, toàn huyện đã gieo cấy 1.200ha lúa mùa, 500ha diện tích cây màu hè, đã gieo 90ha mạ nên cứng và 500ha mạ được...

Để ứng phó với bão số 2, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện yêu cầu các cấp, các ngành trong huyện tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo và tổ chức thông tin lưu động khi có tin bão khẩn cấp, tránh tu tưởng chúi quan, bị động khi có sự cố xảy ra gây thiệt hại nghiêm trọng. Chủ động kiểm tra, rà soát phương án bảo vệ các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu, đặc biệt là các công trình đang thi công; công tác chuẩn bị phương tiện, vật tư, nhân lực xử lý “4 tại chỗ”; lưu ý những vị trí chống tràn đê của sông.

● Huyện Hưng hiện có 982 nhà yếu, 1.992 nhân khẩu, 60 hộ với 161 người sinh sống ngoài đê chính cần sơ tán đến nơi an toàn. Toàn huyện đã gieo cấy được 3.500ha lúa mùa, trong đó các vùng đê bị ngập úng là 474ha. Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 2 gây ra, huyện yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các công điện chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, huyện. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan bằng nhiều biện pháp tiêu nước trên các sông trục đê phòng mưa lớn gây ngập úng cho lúa và hoa màu ở các khu thấp trũng. Có phương án di dời dân ở vùng nguy hiểm vào nơi an toàn. Bố trí lực lượng để hướng dẫn, cảnh báo người dân tại các bến đò ngang. Tăng cường tuyên truyền về bão số 2 để nhân dân biết, chủ động ứng phó kịp thời...

● Để chủ động ứng phó với bão số 2, huyện Hưng Hà đã ban hành 2 công điện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện khẩn trương kiểm tra, đôn đốc việc cắt tỉa cành cây lớn, chằng chống cây cối, nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện, các lồng, bè, trang trại nuôi trồng thủy sản ở ven sông, chủ động khơi thông dòng chảy, khoanh vùng tiêu úng phòng mưa lớn, gây ngập úng lúa mùa... Kiểm tra các nhà dân, bệnh viện, trường học xung yếu, kiên quyết di chuyển dân đến nơi an toàn, các công việc này phải hoàn thành trước 16 giờ ngày 3/7. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để ứng phó với bão theo phương châm “4 tại chỗ”. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện ngay phương án bảo vệ công trình đê, kè, cống xung yếu, các công trình đang thi công. Duy trì lực lượng thường trực cứu hộ, cứu nạn.

SƠ KẾT CÔNG TÁC NỘI CHÍNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

các hoạt động lôi kéo nhân dân, kích động gây rối; tình trạng khiếu kiện vượt cấp vẫn còn xảy ra; một số loại tội phạm có dấu hiệu gia tăng... Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ban, ngành, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được các cấp, các ngành triển khai nghiêm túc, tập trung giải quyết kịp thời các vụ để nổi cộm, bức xúc ở cơ sở, góp phần ổn định tình hình, không phát sinh điểm nóng. Lực lượng công an phối hợp với các địa phương đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tập trung vào tội phạm hoạt động theo băng nhóm, cướp giết, trộm cắp tài sản, ma túy, sử dụng công nghệ cao, tin dụng đen... Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án được nâng cao, bảo đảm xét xử đúng người, đúng tội, không oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được triển khai hiệu quả. Các ban, ngành, địa phương đã tiến hành 74 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 196 đơn vị, qua đó phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm về kinh tế hơn 8 tỷ đồng, kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với nhiều tổ chức và cá nhân; khởi tố 1 vụ với 2 bị can về tội tham ô tài sản, xét xử 1 vụ, 1 bị cáo về tội tham ô tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được đồng thời chỉ ra những khó khăn trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của các cấp, các ngành trong 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế như việc nắm, đánh giá tình hình ở một số nơi chưa kịp thời, còn bị động, dẫn đến chưa hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đấu tranh với các loại tội phạm. Để thực hiện tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; đồng thời, phải cụ thể hóa quy định của cấp trên sát với tình hình của từng đơn vị, địa phương. Cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tập trung đánh giá đúng tình hình, bám chắc các quy định của pháp luật để chỉ đạo giải quyết các vụ việc kịp thời, không để tổn động kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Trong đó, các cấp ủy phải làm tốt công tác rà soát tất cả các khâu chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp trong thời gian tới. Các ngành trong khối nội chính chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; chú trọng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cho cán bộ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, có cơ chế kiểm soát, nhất là đối với những địa điểm, lĩnh vực, vị trí công tác dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, vi phạm. Tập trung nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, điều tra truy tố, xét xử và thi hành án, kiên quyết không để các vụ việc tổn động, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, phòng ngừa các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng để hoạt động chống phá; đánh mạnh vào tội phạm hình sự, ma túy, tin dụng đen, tham nhũng...

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các đồng chí lãnh đạo, ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời với bão số 2. Trong đó, tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, rà soát, thống kê các phương tiện, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên sông, trên biển khẩn trương về nơi tránh trú bão an toàn. Chuẩn bị phương án sơ tán dân tại các khu vực xung yếu như ven sông, ven biển, vùng nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, nhà dân không bảo đảm an toàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các huyện, thành phố thực hiện túc trực tại tất cả các địa điểm xung yếu để kịp thời ứng phó khi có yêu cầu.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ
TRẦN MẠNH TOÀN
Địa chỉ văn phòng giao dịch: Số nhà 15, ngõ 34, phố Đỗ Lý Khiêm, tổ 20, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
Người đại diện: Trần Mạnh Toàn - Trưởng Văn phòng luật sư. Chúng chỉ hành nghề luật sư số 13423/TP/LS-CCHN.
Lĩnh vực ngành nghề: Tư vấn pháp luật, tham gia tranh tụng các phiên tòa và làm các dịch vụ pháp lý khác.
Giấy đăng ký hoạt động số: 08/01/0029/ĐKHĐ cấp ngày 22/11/2018. Nơi cấp: Sở Tư pháp Thái Bình.
Điện thoại liên hệ: 0904.060.145
Email: luatsutoan55@gmail.com